



ที่ 116/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับและพบหารือกับคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาเยือนภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและผลสำเร็จในโครงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาไทยจากสถาบันฯ

ทั้งนี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้มีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชูในการส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ของสถาบันฯ มาฝึกปฏิบัติงาน (internship) ในบริษัทเอกชนในเมืองคิตะคิวชู ตั้งแต่ปี 2562 และปัจจุบันได้จัดส่งนักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีที่ 6 โดยจะเข้าฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน และภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฯ ส่วนใหญ่จะได้รับการว่าจ้างให้เข้าทำงานต่อ ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน นักศึกษาไทยจะได้โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับโอกาสทางสายงานอาชีพต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานแล้วกว่า 30 คน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการดำเนินความร่วมมือกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชู โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ของสถาบันฯ ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคคิวชู เพื่อให้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ของสถาบันฯ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับโอกาสมาฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนยินดีต้อนรับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มาเยือนสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับทราบบทบาทและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดูแลคนไทยในเขตกงสุล รวมทั้งสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่างนักศึกษาไทยฯ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีหากมีความประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล หรือรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

19 ตุลาคม 2566

